

*Hoàng Lưu, ngày tháng năm 2023*

## **BÁO CÁO**

### **Kế quả thực hiện Kế hoạch số 53/KH-UBND ngày 10/3/2023 của UBND huyện về “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong công nhân lao động tại các Doanh nghiệp đến năm 2030”**

Thực hiện Kế hoạch số 53/KH-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2023 của UBND huyện về “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong công nhân lao động tại các Doanh nghiệp đến năm 2030”.

UBND xã đã phối hợp với công đoàn cơ sở xây dựng kế hoạch hàng năm, tổ chức thực hiện các nội dung của Kế hoạch theo thẩm quyền.

Phối hợp với các doanh nghiệp đóng trên địa bàn xã xây dựng kế hoạch tuyên truyền cụ thể, phù hợp với từng đối tượng người lao động như: tổ chức các hội nghị tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đặc biệt Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28-1-2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” gắn với tuyên truyền triển khai thực hiện Chương trình “Nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp của đoàn viên và người lao động” gắn với triển khai Đề án “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong công nhân lao động tại các doanh nghiệp đến năm 2030”. Các hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng như: phát tờ rơi, treo băng-rôn, khẩu hiệu; tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh xã, thôn, tuyên truyền qua hội nghị công nhân lao động của doanh nghiệp.

Hàng năm, UBND xã phối hợp với công đoàn cơ sở, chủ các doanh nghiệp đóng trên địa bàn xã tổ chức gần 01 hội nghị; phát hành 478 tờ rơi tuyên truyền, phổ biến pháp luật về xây dựng xã hội học tập, công nhân lao động tự học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp. Đồng thời, các doanh nghiệp đã chủ động lồng ghép công tác tuyên truyền các chuyên đề tự học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp của công nhân lao động với các nội dung bảo đảm an toàn giao thông; phòng, chống tội phạm ma túy, mại dâm; phòng, chống tội phạm mua bán người; trang bị những kiến thức về phòng lây nhiễm HIV/AIDS từ mẹ sang con; kiến thức về sức khỏe sinh sản...

Bên cạnh công tác tuyên truyền, UBND xã đã phối hợp với Hội Khuyến học xã xây dựng kế hoạch học tập suốt đời cho công nhân lao động; vận động thành lập Hội Khuyến học khuyến tài tại các doanh nghiệp nhằm khuyến khích, tạo điều kiện cho

công nhân lao động nâng cao trình độ học vấn, trình độ chuyên môn. Với việc làm tốt công tác phối hợp tuyên truyền, đào tạo, đến nay chất lượng đội ngũ CNLĐ từng bước được nâng lên.

Trên đây là báo cáo của UBND xã Hoàng Lưu về thực hiện Kế hoạch số 53/KH-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2023 của UBND huyện về “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong CNLĐ tại các Doanh nghiệp đến năm 2030./.

*Nơi nhận:*

- LĐLĐ huyện;
- Lưu VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**CHỦ TỊCH**

**Lê Ngọc Hạnh**